

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองการสื่อสารมวลชน กรมสารนิเทศ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๐

หัวข้อเรื่อง : การประชุมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง
ในหัวข้อ “การต่อสู้กับเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

โรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นเรื่องที่นานาชาติให้ความสำคัญเร่งด่วน สัปดาห์นี้ จึงขอเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมระหว่างประเทศที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้
ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt & Road International Cooperation Conference) ในหัวข้อ
“การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” โดยเป็นการประชุม
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้อำนวยการใหญ่องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และผู้แทนระดับสูง
จากประเทศข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI) รวม ๒๖ ประเทศ เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการดำเนินมาตรการ
ด้านสาธารณสุขของไทยที่ทำให้ไทยสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้อย่างดี โดยไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศ
ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งไทยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาวัคซีนและการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ไทยเชื่อมั่นว่า ความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงด้านอาหาร

การประชุมครั้งนี้ยังมีการรับรองเอกสารสำคัญคือ ถ้อยแถลงร่วมของการประชุมฯ ซึ่งจะส่งเสริม
ความร่วมมือใน ๔ ด้าน ได้แก่ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การพัฒนาความเชื่อมโยงโครงการ
ที่มีคุณภาพสูงและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า การส่งเสริมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และ
การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจตามเส้นทาง BRI
